



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ครั้งที่ 1/2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในตำแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นั้น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ดังต่อไปนี้

**ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา**

**ไม่มีผู้สมัครสอบ**

**ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดคณะแพทยศาสตร์**

**เลขประจำตัวสอบ**

**ชื่อ – นามสกุล**

1	นายสุกฤษฎี	พูลเพียร
2	นายวรพงษ์	พงษ์สีมา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกทุกคนใช้เลขประจำตัวสอบ ที่กำหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 นี้ เป็นเลขประจำตัวสอบที่ใช้ในการคัดเลือก

ผู้พิการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในตำแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรี ดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ

ให้ผู้พิการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในตำแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรี ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการ มาเข้ารับการคัดเลือกตามตารางคัดเลือกผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนข้อเขียน) ที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้พิการสมัครที่สมัครสอบ โดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการสมัครสอบเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในตำแหน่งต่างๆ ระดับวุฒิปริญญาตรี แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ให้ติดต่อด้วยตนเองที่งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1883 1884 1885 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในวันราชการ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือว่าไม่ได้สมัครสอบและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชีววัลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ

ตารางคัดเลือกผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนข้อเขียน)

ตำแหน่ง	วัน / เดือน / ปี	เวลาสอบ	วิชา / คะแนน	เลขประจำตัวสอบ / สถานที่สอบ
นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)	วันที่ 3 กรกฎาคม 2566	09.30 – 11.30 น.	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย (100 คะแนน)	<b>เลขประจำตัวสอบ 1 - 2</b> ห้องศูนย์บริการนักศึกษาคนพิการ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**หมายเหตุ**

- (1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศผลการทดสอบความรู้วิชาเฉพาะตำแหน่ง ในการคัดเลือกผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือดูทาง Web Site <http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/> เลือกรหัสชื่อ “ข่าวสมัครงาน” ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป
- (2) ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม “ระเบียบคัดเลือกผู้พิการเข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนข้อเขียน)” ที่แนบท้ายตารางการคัดเลือกฯ นี้

ระเบียบคัดเลือกผู้พิการเข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนข้อเขียน)

- (1) ให้ผู้เข้าสอบทุกคนนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนพิการ มาเป็นหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบครั้งนี้
- (2) ให้ผู้เข้าสอบทุกคนใช้เลขประจำตัวสอบ ตามที่ประกาศไว้ข้างต้นเป็นเลขประจำตัวสอบของแต่ละคน
- (3) ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งมาเข้ารับการคัดเลือกหลังเวลา 10.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
- (4) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากห้องสอบก่อนเวลา 10.30 น.
- (5) ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านเข้ารับการตรวจอุณหภูมิร่างกายในเบื้องต้นก่อนเข้าห้องสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หรือหายใจลำบาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการจัดห้องสอบแยกต่างหาก หรือกำหนดมาตรการอื่นที่เหมาะสมต่อไป
- (6) ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่นำมาเองในห้องสอบตลอดช่วงที่ทำการสอบ แต่ต้องเปิดหน้ากากอนามัยเมื่อมีการตรวจสอบตัวตน